

BÁO CÁO

**Kết quả chuyến công tác tham gia Chương trình xúc tiến thương mại,
đầu tư và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Khu vực Lãnh sự
và tỉnh Fukuoka, Nhật Bản
(Từ ngày 24/7/2022 đến ngày 30/7/2022)**

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, trên cơ sở Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đoàn công tác tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Khu vực Lãnh sự và tỉnh Fukuoka, Nhật Bản và Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đoàn đi công tác nước ngoài, UBND tỉnh đã tổ chức chuyến công tác tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Khu vực Lãnh sự và tỉnh Fukuoka, Nhật Bản từ ngày 24/7/2022 đến ngày 30/7/2022.

Đoàn công tác nước ngoài của tỉnh (*sau đây gọi tắt là Đoàn công tác*) đã hoàn thành tốt chuyến đi xúc tiến thương mại, đầu tư và thiết lập mối quan hệ hợp tác tại tỉnh Fukuoka và các tỉnh trong khu vực lãnh sự do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phụ trách. Đoàn công tác báo cáo kết quả chuyến công tác như sau:

I. Thành phần Đoàn

Đoàn công tác gồm 13 đồng chí, được cử đi theo Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh, gồm:

Về phía cơ quan nhà nước: 07 đồng chí

1. Đồng chí Võ Phiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn;
2. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh.

Về phía doanh nghiệp: Gồm 06 người: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (05 người) và Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (01 người).

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Từ ngày 24/7/2022 đến ngày 30/7/2022 (*07 ngày tính cả thời gian 02 ngày đi và về*)

2. Địa điểm: Nhật Bản (Fukuoka, Oita, Tokyo)

III. Nội dung, chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt của Đoàn công tác

Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Khu vực Lãnh sự và tỉnh Fukuoka, Nhật Bản do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và tỉnh Fukuoka phối hợp tổ chức. Trong thời gian công tác, Đoàn đã tham gia các hoạt động nằm trong chương trình: Hội chợ trưng bày triển lãm, các diễn đàn sự kiện kết nối đầu tư bên lề, thăm và làm việc với các địa phương trong khu vực lãnh sự; đồng thời, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Toray tại Tokyo đang có dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Vsip của tỉnh, cụ thể các hoạt động như sau:

1. Làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

Để triển khai tốt cho chương trình làm việc tại Nhật Bản, chiều 24/7/2022, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với đồng chí Vũ Bình - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka để trao đổi, thống nhất về các nội dung hoạt động của tỉnh Quảng Ngãi trong khuôn khổ chương trình do Tổng Lãnh sự quán tổ chức; Tổng Lãnh sự quán đánh giá cao sự nhiệt tình tham gia và phối hợp của tỉnh Quảng Ngãi trong suốt thời gian khởi sự và xây dựng chương trình mặc dù ảnh hưởng về khoảng cách địa lý.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã trao đổi cụ thể những vấn đề tỉnh quan tâm với phía Tổng Lãnh sự; qua đó, tỉnh Quảng Ngãi gửi lời cảm ơn đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư hợp tác nhiều mặt và đã có sự quan tâm mời tỉnh Quảng Ngãi tham gia chương trình này; đồng thời, cho biết hiện nay, Nhật Bản là một trong những quốc gia ở thị trường Đông Bắc Á mà tỉnh đang quan tâm xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, vì vậy hi vọng trong thời gian đến, phía Tổng Lãnh sự quán sẽ quan tâm hỗ trợ Quảng Ngãi nhiều hơn nữa trong việc kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản để tỉnh xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư và cùng phối hợp tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản hằng năm để tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối trực tiếp với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, mang tính hiệu quả, thiết thực.

2. Tham gia Khai trương Hội chợ, gặp gỡ và làm việc với Thống đốc tỉnh Fukuoka, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Fukuoka và của khu vực Kyushu thuộc khu vực lãnh sự

Sáng 25/7/2022, Đoàn tham gia khai trương Hội chợ triển lãm, trưng bày các gian hàng quảng bá sản phẩm của địa phương. Tại Hội chợ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các tỉnh Hà Nội, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang; Thống đốc, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka cùng với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đại diện lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản thuộc vùng Kyushu đã cùng nhau cắt băng khai mạc Hội chợ để thể hiện tinh thần hợp tác cùng phát triển. Tỉnh Quảng Ngãi tham gia 01 gian hàng trưng bày các loại brochure (tờ gấp quảng cáo), các tài liệu quảng bá về tỉnh và các sản phẩm của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (bánh kẹo, sữa, các loại nước giải khát) và Công ty CP Nông sản Thực phẩm (các loại tinh bột sắn). Gian hàng đã nhận được sự quan tâm của các địa phương, tổ chức và các đối tác Nhật Bản, đây là cơ hội tốt để lan tỏa hình ảnh thế mạnh của tỉnh, kết nối giao

thương, giới thiệu sản phẩm của tỉnh đến với thị trường người tiêu dùng nước ngoài.

Trong buổi sáng, Đoàn đã gặp, chào xã giao và làm việc với Thống đốc tỉnh Fukuoka. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ngài Thống đốc đã tạo cơ hội để tỉnh Quảng Ngãi tham gia Chương trình xúc tiến thương mại đầu tư, đây là một sự kiện có ý nghĩa to lớn khi hai nước đang hướng đến kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh hi vọng Thống đốc tỉnh Fukuoka sẽ làm cầu nối để mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và Fukuoka ngày một phát triển bền chặt hơn. Trong buổi gặp mặt, Thống đốc đã thông tin chung về tình hình các doanh nghiệp tại tỉnh Fukuoka và xu hướng đầu tư đến thị trường Việt Nam, đồng thời, hứa sẽ liên hệ thường xuyên với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka để tiếp nhận thông tin và chính sách đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ tỉnh trong việc kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, thu hút đầu tư về tỉnh.

Buổi chiều, được sự hỗ trợ kết nối của Tổng Lãnh sự quán, Đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp Nhật Bản với sự tham dự của Thống đốc tỉnh Fukuoka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, các ngài Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch liên minh, Chủ tịch Hội hữu nghị và Thị trưởng Saiki, cùng với khoảng 50 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, y tế giáo dục. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu giới thiệu chung về tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn đến. Các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút nước ngoài vào tỉnh, đồng thời ghi nhận và sẽ xúc tiến công tác nghiên cứu, tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Quảng Ngãi. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Nhật Bản tin tưởng, tiếp cận thương mại hai chiều và đầu tư vào Quảng Ngãi.

3. Tham gia Khai mạc Diễn đàn xúc tiến hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Fukuoka

Ngày 26/7, Đoàn công tác tiếp tục tham gia hoạt động quảng bá tại gian hàng hội chợ, đồng thời tham gia Diễn đàn xúc tiến hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Fukuoka được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Egara trong một ngày. Diễn đàn gồm các phiên chuyên đề về hợp tác nguồn nhân lực, hợp tác nông nghiệp, IT chuyển đổi số và phần trình bày của các địa phương. Diễn đàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán điều phối. Tại diễn đàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trình bày về thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực; tổ chức JICA Kyushu trình bày về thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp Nhật Bản; tỉnh Kumamoto phát biểu về cơ hội và giải pháp thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây là những thông tin hữu ích và cần thiết khi tỉnh đang có định hướng thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ những nước công nghệ tiên tiến như Nhật Bản, mặt khác cũng có ý nghĩa trong việc hợp tác xuất khẩu lao động giữa hai địa phương.

Về phần trình bày của địa phương tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu tổng quan về tỉnh Quảng Ngãi, tiềm năng, lợi thế, các sản phẩm xuất - nhập khẩu giữa tỉnh Quảng Ngãi và Nhật Bản, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian đến tập trung thu hút các ngành công nghiệp nhẹ; công nghiệp chế biến, hỗ trợ, logistics và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Đối với nông nghiệp, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư phát triển vào các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, các cơ sở bảo quản, chế biến thủy sản.

Bên cạnh phần trình bày của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện 02 doanh nghiệp trong tỉnh cũng giới thiệu kết nối giao thương tại diễn đàn về các sản phẩm của công ty hiện đã gia nhập thị trường Nhật Bản, như: sữa đậu nành Fami của Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi và một số sản phẩm của Công ty CP Nông sản thực phẩm xuất sang thị trường Nhật Bản, bao gồm: các loại tinh bột sản biến tính hóa (Acetylated Starch) và tinh bột sản biến tính lý (Pregelatinized Starch). Phần giới thiệu sản phẩm của 02 công ty đã thu hút sự quan tâm của các địa phương Nhật Bản cũng như doanh nghiệp Nhật Bản. Tập đoàn Raycean Nhật Bản đã có sự quan tâm đối với các sản phẩm của Công ty CP Nông sản thực phẩm và có ý định tìm hiểu sâu hơn về cơ hội hợp tác với Công ty tỉnh nhà.

4. Làm việc với tỉnh Oita và Thành phố Saiki

Ngày 27/7/2022, Đoàn công tác đi đến thăm và làm việc với tỉnh Oita và Thành phố Saiki. Oita là tỉnh thuộc vùng Kyushu nằm trong khu vực lãnh sự, tiếp và làm việc cùng Đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Oita Ngài Sato Kazuhiko. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ, đề xuất, định hướng về khả năng hợp tác về giáo dục, thương mại, kinh tế biển và du lịch, xuất khẩu lao động, hướng đến mục tiêu thiết lập thành công quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Lãnh đạo chính quyền của tỉnh Oita đánh giá cao tinh thần mong muốn hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi và hi vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những trao đổi cụ thể hơn để thiết lập mối quan hệ hợp tác và phát triển bền chặt.

Buổi chiều Đoàn công tác làm việc với Thành phố Saiki, tiếp và làm việc có Ngài Tanaka Toshiaki, Thị trưởng thành phố Saiki. Trên cơ sở những nét tương đồng giữa Thành phố Saiki và tỉnh Quảng Ngãi (có đường bờ biển dài với nhiều tiềm năng và thế mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch – dịch vụ cũng là lợi thế của thành phố Saiki), chúng ta mong muốn được tiếp cận kinh nghiệm về xây dựng và phát triển của thành phố Saiki; qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất khả năng thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa thành phố Saiki với thành phố Quảng Ngãi trong tương lai, để hai thành phố có thể phát huy các lợi thế, tiềm năng trên các lĩnh vực. Ngài Tanaka Toshiaki, Thị trưởng thành phố Saiki hứa sẽ có chuyến thăm Việt Nam trong thời gian đến để tìm hiểu, xúc tiến, thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa thành phố Saiki với các địa phương của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

5. Thăm quan mô hình của một số nhà máy ở Tokyo và làm việc với Tập đoàn Toray Industries

Ngày 28/7/2022, Đoàn công tác đi thăm quan mô hình hoạt động của các nhà máy thuộc Tập đoàn Toray Industries; nhà máy sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ đa dạng từ các loại sợi Carbon dùng trong ngành hàng không, vải, quần áo, công nghệ, điện tử, hệ thống/thiết bị xử lý nước, hàng hóa tiêu dùng, nhựa, hóa chất tổng hợp đến vật liệu công nghiệp. Nhà máy hoạt động với công nghệ, máy móc sản xuất hiện đại tiên tiến, thông minh, các sản phẩm đều có tính thẩm mỹ cao. Khuôn viên bên ngoài các nhà máy được phủ cây xanh để tạo không gian thoáng mát, góp phần nâng cao chất lượng không khí, tạo cảnh quan, môi trường làm việc và sản xuất lý tưởng, giữ cho nhịp thở của nhà máy luôn trong lành, xanh mát.

Ngày 29/7/2022, Đoàn đến thăm và làm việc trực tiếp với Tập đoàn Toray tại trụ sở chính. Tiếp và làm việc có Ông Mitsuo Ohya, Phó Chủ tịch Điều Hành Tập đoàn Toray Industries và ban lãnh đạo Tập đoàn. Tập đoàn Toray hiện đang đầu tư Nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, với vốn đăng ký hơn 9 triệu USD. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn vì sự đón tiếp chu đáo trên đất nước Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao sự đầu tư của Tập đoàn tại Quảng Ngãi đã góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đoàn công tác có một ngày trước đó tìm hiểu về mô hình, các hoạt động kinh doanh sản xuất của Tập đoàn tại Nhật Bản; tại buổi làm việc chính, Đoàn giới thiệu về cơ hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Ngãi, mong muốn Tập đoàn sẽ quan tâm, nghiên cứu mở rộng đầu tư thêm một số lĩnh vực mà tập đoàn có thể mạnh; chính quyền tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn khi đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi.

Hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc xây dựng khách sạn cao cấp đáp ứng nhu cầu lưu trú của các đối tác khi đến làm việc tại tỉnh; các vấn đề về chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; tuyển dụng nhân lực chất lượng cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn tiếp tục quan tâm, tìm hiểu về triển vọng đầu tư tại tỉnh. Tập đoàn cũng mong muốn nhận được sự quan tâm từ phía chính quyền tỉnh để dự án đang hoạt động tại tỉnh tiếp tục hoàn thiện và phát triển hơn nữa.

III. Nhận xét, đánh giá kết quả chuyến Công tác

1. Quá trình kết nối, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức chuyến công tác tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Khu vực Lãnh sự và tỉnh Fukuoka, Nhật Bản được chuẩn bị chu đáo, góp phần hoàn thành tốt việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh đến các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút sự tìm hiểu nghiên cứu đầu tư các dự án vào tỉnh, cũng như nhu cầu hợp tác nhiều mặt giữa các bên, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, chương trình cũng là kênh giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh trong việc quảng bá sản phẩm địa phương, tìm kiếm đối tác trên thị trường nước ngoài.

mở rộng đầu tư kinh doanh sang Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Tuy nhiên, nhiều địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản còn thiếu nhiều thông tin về môi trường đầu tư tại tỉnh. Vì vậy, những chương trình do kênh kết nối của Tổng Lãnh sự quán tổ chức là rất cần thiết, phù hợp, uy tín và có chất lượng; cần giữ mối liên hệ và gắn kết nhiều hơn nữa đối với các Tổng lãnh sự quán khác tại các khu vực khác của Nhật Bản để hỗ trợ tỉnh trong công tác quảng bá, kêu gọi đầu tư, cũng như thiết lập các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, kết nghĩa thêm bền chặt.

3. Việc tỉnh quan tâm đến Tập đoàn Toray tại Nhật Bản là nguồn động viên, khích lệ tinh thần và thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp Nhật Bản, tạo niềm tin cho Tập đoàn mở rộng sản xuất, đầu tư, củng cố niềm tin đối với chính quyền địa phương. Đây cũng là hình thức xúc tiến đầu tư từ các doanh nghiệp đã đầu tư tại tỉnh, lan tỏa niềm tin đến các doanh nghiệp Nhật Bản khác.

Đoàn công tác kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện trong thời gian đến./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Đoàn công tác theo QĐ số 919/QĐ-UBND ngày 14/7/2022;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ;
- VPUB: CVP, P. NC, CBTH.
- Lưu: VT, KTTH

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên